

พยาบาลชำนาญการลาออก92%

เหตุไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

● พยาบาลชำนาญการแจ้งลาออกเพียบ คิดเป็น 92%ของพยาบาลลาออกทั้งหมด เหตุไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบุตำแหน่งเกษียณไม่พอรองรับเด็กใหม่

ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ในส่วนของพยาบาลมีปัญหาคือเป็นกลุ่มวิชาชีพที่รับหน้าที่เยอะ จึงมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและงานที่หนัก นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ยังถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจ เพราะพยาบาลอายุ 50 ปีขึ้นไปยื่นความจำนงขอลาออกจำนวนมากที่สุด ส่งผลให้ในอนาคตเป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะจะไม่มีพยาบาลระดับที่จะบริหารและบริการในแต่ละระดับได้

โดยข้อมูลเชิงประจักษ์คือ เมื่อมีการประกาศว่าพยาบาลคนใดจะขอลาออกจากราชการบ้างนั้น พบว่าในปีนั้นมีการขอใช้สิทธิ์กันมากขึ้น เดิมที่พยาบาลที่ทำงานใหม่และไม่มีความก้าวหน้าให้จะออกไปปีละ

ประมาณ 50% ของผู้จบใหม่ นอกจากนี้ในส่วนที่เหลืออีก 50% ก็ลาออกตามไปอีกครึ่งหนึ่ง ดังนั้น ขณะนี้จึงเหลือพยาบาลที่ทำงานอยู่เป็นลูกจ้างประมาณ 20% ของพยาบาลที่จบเท่านั้น โดยไม่สามารถควบคุมจำนวนพยาบาลได้ เพราะไม่มีตำแหน่งให้บรรจุเนื่องจากพอได้ตำแหน่งมากก็ต้องไปแบ่งให้วิชาชีพอื่น

อย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มชำนาญการนั้น ออกเกือบทั้งหมด เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ขึ้นชำนาญการพิเศษไม่ได้ และขณะนี้มีผู้ที่มิอายุ 50 ปีขึ้นไปออกมากที่สุด หาก สธ.ไม่ขอรับรองขณะนี้พยาบาลชำนาญการที่มีในระบบก็อาจลาออกเกือบทั้งหมดก็เป็นได้

“ไม่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเออีซี พยาบาลที่มีความนิ่งแล้วในวิชาชีพก็มักจะลาออก เพราะว่าเออีซีรอบๆ บ้านเราก็ไม่ได้ดีกว่าไทยเท่าไร ยกเว้นพยาบาลที่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆ แต่พยาบาลกลุ่มที่เก่งภาษาอังกฤษก็มักไปอินเตอร์เลย สำหรับพยาบาล

ที่ออกไปนั้นถ้าเป็นเด็กๆ จะไปอยู่เอกชน แต่หากอายุมากก็จะไปใช้ชีวิตที่บ้าน ซึ่ง 92% ของพยาบาลที่ออกทั้งหมดเป็นพยาบาลชำนาญการ เพราะไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ดร.กาญจนา กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อธิบายว่าการจะได้ขึ้นเป็นพยาบาลชำนาญการพิเศษนั้นมีโอกาสอยู่ที่อัตราส่วนประมาณ 40 คนต่อ 1 แสนคนเท่านั้น ซึ่งคิดได้ประมาณ 0.01% ส่วนพยาบาลที่ได้รับการบรรจุตามมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 3 รอบ ซึ่งขณะนี้ยังมีทั้งพยาบาลที่ไม่ได้จบจาก สธ. และพยาบาลที่จบจากสธ. ในปี 2555 เหลือค้ำบรรจุอีกประมาณ 2,000 คน ในขณะที่พยาบาลที่จะเกษียณในปี 2559-2560 กลับมีตำแหน่งว่างไม่ถึง 2,000 อัตรา ดังนั้น จะเอาตำแหน่งของพยาบาลที่เกษียณไปบรรจุก็ไม่พอ

“ตรงนี้จึงไม่รู้จะทำอย่างไร เชื่อว่าหากกลุ่มเหล่านี้ยังไม่ได้รับการบรรจุก็น่าจะลาออก” ดร.กาญจนา กล่าว